

การทดสอบจอ IPS MONITOR ด้วยนวัตกรรมใหม่ จาก LG



ถ้าเป็นคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จะทำเช่นไร??? ขณะที่คุณอยู่ในลิฟท์ แสงไฟภายในลิฟท์ที่ริ่งจนเกิดไฟตก ลิฟท์กำลังขัดข้อง ทันใดนั้นเองกระเบื้องของพื้นลิฟท์ก็ค่อยๆร่อนลงไปสู่เบื้องล่าง ทีละแผ่น ทีละแผ่น โดยที่คุณมองเห็นความลึกเบื้องล่างว่าขณะนี้คุณอยู่สูงจากพื้นดินมากเท่าไร...จนกระเบื้องแผ่นสุดท้ายที่เท้าคุณเหยียบอยู่กำลังจะร่อนลงสู่พื้น...

คุณคงตกตะลึง รนลาน กรีดร้อง พยายามหาทางเอาตัวรอด ก่อนที่สติของคุณจะแตกไปมากกว่านี้ ตั้งสติและมองที่พื้นลิฟท์อีกครั้ง คุณจะพบกับความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจ อย่างไม่เชื่อสายตาคุณเองว่าพื้นลิฟท์ไม่ใช่กระเบื้องธรรมดา แต่แท้ที่จริงมันคือทีวี LCD ที่ให้ภาพสมจริงอีกทั้งหน้าจอ LCD ยังกลมกลืนไปกับพื้นได้อย่างพอดีแบบไร้รอยต่อ เสียงกรีดร้อง คงกลายเป็นเสียงหัวเราะที่ทิ้งในความสมจริงเกินคำบรรยาย

LG บริษัทชั้นนำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า จากประเทศเกาหลี ขอเชิญคุณเปิดประสบการณ์ใหม่ร่วมพิสูจน์ความสมจริงและคมชัดของ กับ LG IPS MONITOR เทคโนโลยีจอภาพที่ล้ำสมัย นวัตกรรมการพัฒนา ล่าสุดสำหรับLCD MONITOR รับภาพรุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยี IPS จะทำให้ประสบการณ์การชมภาพยนต์ของคุณเปลี่ยนไปจากเดิม

สำหรับเทคโนโลยีของ LG IPS MONITOR นั้นผู้เชี่ยวชาญของทาง LG ได้ทำการทดสอบหน้าจอและทำการ ปรับตั้งค่าสีให้ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ LG IPS Monitor สามารถแสดงค่าสีที่ถูกต้อง สมจริงประดุจตั้งต้นแบบ และให้สีที่ไร้ความผิดเพี้ยนไม่ว่าจะรับชมจากมุมมองไหนของจอภาพก็ตาม จากเดิมที่การรับชมภาพจากมุมมองที่ต่างออกไปจากมอนิเตอร์แบบธรรมดา ภาพและสีที่ปรากฏจะต่างกันในแต่ละมุมมองจอภาพ

นอกจากนี้ LG ยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายประเภทที่เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าของเรา จนทำให้ LG มียอดขายอันดับ 1 ในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ทั้งแบบธรรมดา และแบบสมาร์ทโฟน โดยสมาร์ทโฟนของเรา เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานได้ตรงใจคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น LG P895 OPTIMUS VU หน้าจอพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการอ่าน e-magazine / e-book ท่องเว็บ เช็คอีเมลล์ได้สะดวกเหมือนหน้าจอ PC และยังเหมาะกับการทำงาน ผ่านมือถือ (mobile office) หรือจะเป็น LG NEXUS 4 สมาร์ทโฟนที่พัฒนาร่วมกับ Google นอกจากนี้เรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้คุณได้เลือกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบพลาสมา ที่จะช่วยให้ทุกลมหายใจเข้าออกของคุณบริสุทธิ์ แถมยังเป็นแอร์ประหยัดพลังงานอีกด้วยดีต่อสุขภาพและยังประหยัดเงินในกระเป๋าคุณอีก แบบนี้ไม่เลือกใช้

LG ไม่ได้แล้ว

พบกับสินค้าคุณภาพของ LG ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทย นอกจากนี้คุณยังสามารถศึกษาข้อมูลของสินค้าก่อนการตัดสินใจได้ง่ายๆเพียงแค่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.lg.com